

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 209 /BC-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết phong trào thi đua**

**“Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020**

### **I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH**

#### **1. Thuận lợi**

Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ, diện tích tự nhiên 515.269 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp khoảng 140.000 ha, chiếm 27% tổng diện tích. Dân số đến tháng 4/2019 là 1.231.697 người, trong đó có 299.726 hộ với 1.030.678 khẩu sống ở vùng nông thôn. Có 184 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thành phố (06 huyện miền núi, 01 huyện đảo); trong đó có 164 xã tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành ở Trung ương; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh đã phát động, tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tinh cụ thể thành “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, có sức lan tỏa, thu hút đồng đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia.

#### **2. Khó khăn**

Mặc dù các cấp, ngành, địa phương có nhiều văn bản chỉ đạo kết hợp công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhưng nhận thức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa thật sự sâu sắc, nhất là những năm đầu mới triển khai. Mặt khác điểm xuất phát khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới của một số xã trên địa bàn tỉnh rất thấp, nhất là 64 xã thuộc các huyện miền núi khó khăn, 16 xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng và các xã bãi ngang ven biển, có xã chỉ đạt một, hai tiêu chí. Nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu: giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa ... để đạt chuẩn nông thôn mới là rất lớn nhưng ngân sách có hạn. Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà



nước và sự đóng góp của cộng đồng dân cư cho xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, nhân dân vẫn còn nặng, nhất là trong giai đoạn 2011- 2015. Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng rãi nhưng sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện và duy trì chưa được thường xuyên, nên có lúc, có nơi chưa thực sự trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương.

## **II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA**

### **1. Công tác chỉ đạo, phát động phong trào thi đua**

#### **a) Giai đoạn I (2011 - 2015)**

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như:

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Kế hoạch số 2273/KH-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”.

UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015. Sau lễ phát động, các cấp, các ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng triển khai và tham gia thực hiện.

#### **b) Giai đoạn II (2016-2020)**

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ngãi Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Ngãi ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như:

- Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 Khóa XIX về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;



- Kết luận số 265-KL/TU ngày 07/04/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 Khóa XIX về việc điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong Kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 Khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ;

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6202/KH-UBND ngày 31/10/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; tổ chức lễ phát động trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai thực hiện. Các sở, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cấp xã đều có kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp và hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở xã, thôn. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế và đề ra các giải pháp để huy động mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh ... sớm hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới theo kế hoạch, tiến độ đề ra. Phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tinh hướng dẫn, giúp đỡ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở các xã, huyện theo kế hoạch.

Việc ký kết giao ước thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức từ các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh đến các huyện, xã và đến từng thôn, khu dân cư. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) hướng dẫn các khối, cụm thi đua đưa nhiệm vụ triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” vào nội dung ký kết giao ước thi đua hàng năm, coi đó là một trong những nhiệm vụ, tiêu chí quan trọng khi bình xét thi đua, khen thưởng của khối, cụm và các cơ quan, đơn vị, địa phương.



Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên; các cấp, ngành, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện tích cực đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ, nhất là giai đoạn 2016-2020.

## **2. Công tác tuyên truyền**

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Chương trình đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể của tỉnh để tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sở đã ký kết với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc, Hội đoàn thể các cấp lấy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới làm trung tâm, gắn với triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của tổ chức mình để tuyên truyền đến từng cấp hội, đoàn viên, hội viên hưởng ứng thực hiện, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

UBND các huyện, thành phố và các xã đã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và Hội, đoàn thể cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện.

UBND xã, Ban quản lý xã, Ban phát triển thôn ở nhiều nơi tổ chức cấp phát Sổ tay, các tài liệu hướng dẫn để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua tại các cuộc họp của thôn, xóm. Thường xuyên phát trên đài truyền thanh xã các tin, bài về xây dựng nông thôn



mới; bố trí pa-nô, băng rôn ở các trục đường giao thông chính để tuyên truyền trực quan về phong trào xây dựng nông thôn mới.

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của các sở, ngành, địa phương đều vào cuộc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đài Phát thanh - Truyền hình phát trên sóng nhiều phóng sự về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Báo Quảng Ngãi, trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng có nhiều tin, bài phản ánh tình hình triển khai thực hiện phong trào, các mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đã kịp thời thông tin tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng phê phán những nơi còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể, các ban, ngành, các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh triển khai rộng rãi, đa dạng, được lồng ghép qua các cuộc vận động, hội nghị, các hoạt động sinh hoạt tập thể, các cuộc họp tại khu dân cư và qua hệ thống phát thanh, băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu,... Từ đó làm cho người dân, cộng đồng dân cư xác định rõ trách nhiệm của vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” thành quả xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, đều khắp từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo trong tỉnh. Nhận thức của phân lớn cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến rõ rệt, ý thức tự giác tham gia góp sức, góp của, tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới đã trở thành việc làm thường xuyên, phổ biến ở nhiều địa phương.

### **III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

#### **1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương**

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong giai đoạn I (2011-2015) và giai đoạn II (2016-2020), sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương đã cụ thể hóa phong trào thi đua vào



điều kiện thực tế, với nhiều tên gọi, chủ đề rất phong phú, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình để phát động và tổ chức thực hiện với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà nhiều địa phương, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào một cách tích cực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phong trào hiến đất, hiến tài sản, góp công sức thi đua xây dựng đường làng, ngõ xóm văn minh sạch đẹp; phong trào thấp sáng đường quê, giữ gìn vệ sinh môi trường,... thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng khu dân cư. Nhiều công trình, dự án, cơ sở hạ tầng kỹ thuật trọng điểm được triển khai xây dựng với sự đóng góp tích cực của nhiều người đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, càng tạo lòng tin trong nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Sau hơn 9 năm phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay có 59/164 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 7 xã miền núi và 01 xã đảo), tăng 48 xã so với cuối năm 2015. Số tiêu chí bình quân/xã: là 14,15, tăng gần 10 tiêu chí so với năm 2011, không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu được công nhận. Huyện Nghĩa Hành đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Tư Nghĩa đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Theo kế hoạch, năm 2019 toàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 80 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2020 có 98 xã đạt chuẩn, số tiêu chí bình quân/xã 16,5 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới đang tập trung xây dựng 26 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này cho thấy, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng, sức sáng tạo của người dân nông thôn với sự hỗ trợ hướng dẫn của Nhà nước. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới có vị trí, vai trò, tầm quan trọng và có tác động lớn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.



## **2. Cách làm hay sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, phát huy sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng địa phương.**

Qua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương đã cụ thể hóa linh hoạt, lồng ghép phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động của tổ chức mình để triển khai thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa công tác xây dựng nông thôn mới.

Dân vận với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có nhiều cách làm hay trong công tác vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện mô hình điểm sáng “Khu dân cư 6 không”; vận động “Quý vị người nghèo”, góp phần động viên cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra Mặt trận còn tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Tinh đoàn phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nhiều phần việc đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh vận động đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp đóng góp hàng chục tỷ đồng để triển khai thực hiện có hiệu quả như mô hình “Thắp sáng đường quê”; lắp bóng đèn miễn phí, xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; sửa chữa nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân chơi thiếu nhi, xây dựng công trình cầu nông thôn,... góp phần cùng các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Hội Phụ nữ tỉnh hướng dẫn Hội các huyện, thành phố, các hội Công an, Quân đội, Biên phòng về cách đăng ký thực hiện các tiêu chí về Chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cấp hội cơ sở cụ thể hoá 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”... Triển khai thực hiện các



chính sách đầu tư cho hội viên vay vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn,... qua đó giúp cán bộ, hội viên nhận thức và tiếp cận các cơ chế chính sách để thực hiện tốt nội dung các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào “Nông dân với xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi từng bước đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Các cấp hội đã tạo cơ hội để cán bộ hội viên nông dân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, về vận động nông dân tích cực thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa tạo ra những cánh đồng mẫu lớn; hiến đất và góp công sức xây dựng nông thôn mới.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt chủ trương, nội dung xây dựng nông thôn mới đến tất cả cán bộ và hội viên. Triển khai thực hiện phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng”, thông qua các quỹ “Tấm lòng vàng”, “Xóa nhà dột nát”, “Hỗ trợ đồng đội”,... đã giúp nhiều hội viên xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Vận động hội viên thi đua xây dựng nông thôn mới bằng các hành động và việc làm cụ thể như đóng góp ngày công, hiến đất, công trình để làm giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, tổ chức mô hình thu gom rác thải...

Hội người cao tuổi với phong trào “Tuổi cao, gương sáng” đã tổ chức nhiều nội dung vận động thiết thực để động viên con cháu tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm cụ thể như đóng góp tiền của, công sức, hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ, đôn chặt cây cối để mở rộng, nắn thẳng đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiết kiệm chi phí diện tập khu vực phòng thủ cấp huyện hơn 800 triệu đồng để xây dựng 2,15 km đường nông thôn; hỗ trợ vật chất giá trị hơn 1,3 tỷ đồng để giúp các địa phương trong xây dựng nông thôn mới; đóng góp hơn 5.388 ngày công giúp dân làm đường bê tông giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng, tu sửa các công trình phúc lợi; tham mưu đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự các xã...

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh với phong trào “Bộ đội biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ góp phần cùng các địa phương tuyến biên triển khai thực hiện nhiều công trình có hiệu quả.



Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng nông thôn. Điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân dân tu sửa, làm mới đường giao thông, kênh mương thủy lợi và vệ sinh môi trường...

Các huyện, thành phố, các xã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với tên gọi địa phương; tổ chức ra quân đầu năm thực hiện các công việc trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân phát huy nội lực, tham gia đóng góp công sức, vật chất, tiền bạc, hiến đất xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương có nhiều mô hình mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp từ phong trào xây dựng nông thôn mới như Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi... Một số mô hình áp dụng có hiệu quả tại các địa phương như: Mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư hộ gia đình có hồ xử lý rác thải sinh hoạt”; “Khu dân cư 6 không” gắn với việc hình thành các tổ tự quản, trong đó có tiêu chí “Khu dân cư không có người vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông”; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”; mô hình “camera an ninh”... đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí.

Với ý thức tự giác tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi ngày càng thực chất, mang lại kết quả rất cụ thể. Khẩu hiệu “Người người góp công, nhà nhà góp của chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được người dân cụ thể hóa bằng việc hiến đất, hiến tài sản, ủng hộ tiền bạc, góp công sức để xây dựng nông thôn mới và đã trở thành hành động tự giác có sức lan tỏa ở nhiều địa phương.

Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp công sức, cát, sỏi, đá, tiền mặt với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng để thi công bê tông hàng ngàn km đường giao thông nông thôn theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng. Các tầng lớp nhân dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất các loại, tự tháo dỡ hàng trăm mét tường rào, cổng ngõ, hàng trăm mét vuông công trình phụ, di dời tài sản trên đất có giá trị lớn nhưng không đòi hỏi bồi thường để mở rộng đường thôn, xóm trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng... Nhiều hộ gia đình hiến diện tích đất lớn từ 3 ngàn đến 6 ngàn mét vuông. Có gia đình, cá nhân tuy còn khó khăn trong cuộc sống nhưng với ý thức chung tay xây dựng nông thôn mới đã sẵn lòng dành dụm, đóng góp hàng triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Nhiều địa phương đã vận động các doanh nghiệp,



các gia đình làm ăn khá giả và con em công tác, sinh sống xa quê ủng hộ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới như: Công ty in ấn bao bì giấy Khôi Nguyên (tỉnh Bình Dương), Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Phú Sĩ (TP Hồ Chí Minh), bà Tân Thị Hồng Tâm (Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), ông Đoàn Văn Luận (xã Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa),...

### **3. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.**

Qua thực tiễn xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng nhận thấy rằng không có sự kết hợp nào tốt hơn bằng việc triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó tập trung công tác phát triển Đảng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, xã, huyện nông thôn mới và phát triển bền vững.

Các buổi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được các cấp ủy đảng lồng ghép nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, triển khai, quán triệt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hướng dẫn xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập sát với thực tế, phù hợp với cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới để tạo sự lan tỏa đến mọi người. Đồng thời tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về cải tiến lề lối, tác phong công tác, nêu gương cho cấp dưới; về phong cách quần chúng, dân chủ, gần dân, sát dân, tôn trọng Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân với những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể tạo niềm tin trong Nhân dân.

Từ khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng sôi nổi ở nhiều địa phương. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức, hành động của người dân cũng được thể hiện khá sinh động, đó là mỗi ngày càng có nhiều cán bộ, người dân tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của, tài sản, hiến đất góp phần đưa nhiều xã về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới.

### **4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua**



Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua được cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hàng năm trong công tác thanh tra, kiểm tra nội dung công tác thi đua, khen thưởng ở các địa phương, Ban Thi đua – Khen thưởng đều kiểm tra, việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Công tác sơ kết 3 năm và tổng kết phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” trong từng giai đoạn được thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ công tác sơ, tổng kết các cấp, ngành, địa phương đã kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

#### **5. Công tác khen thưởng, động viên phong trào thi đua của các cấp, các ngành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.**

Về công tác khen thưởng: Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, kèm theo thưởng công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2011-2019 có 4.311 tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được các cấp khen thưởng về thành tích xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 18 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 268 bằng khen; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tặng 245 giấy khen; Chủ tịch UBND huyện, thành phố tặng 1.446 giấy khen; Chủ tịch UBND xã tặng 2.334 giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong số này, có 1.132 hộ gia đình được khen thưởng về thành tích hiến đất, tài sản góp phần xây dựng nông thôn mới.

So sánh kết quả khen thưởng hai giai đoạn:

Khen thưởng	Giai đoạn 2011-2015	Giai đoạn 2016-2020
Số xã được khen thưởng về đích nông thôn mới	11	48
Số huyện được khen thưởng về đích nông thôn mới	0	01
Số tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp được các cấp khen thưởng về thành tích xây dựng nông thôn mới	- Tập thể: 275 - Hộ gia đình: 469 - Cá nhân, DN: 634	- Tập thể: 634 - Hộ gia đình: 663 - Cá nhân, DN: 1576



## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

### **1. Kết quả đạt được**

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc. Phong trào đã đi vào thực tế đời sống xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức lan tỏa lớn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng với những hành động, việc làm cụ thể, nhờ đó tiến độ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới hàng năm của nhiều xã ngày càng tăng. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông, kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa - thể thao, các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh được hoàn thiện, tạo ra diện mạo mới cho nhiều vùng quê. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng, công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày một tăng. An ninh nông thôn được bảo đảm.

- Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương được tỉnh triển khai kịp thời qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có hiệu quả, thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện.

- Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông phối hợp thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích, động viên đông đảo người dân tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng nông thôn mới, hạn chế dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Sức sống của phong trào được tiếp tục được khơi dậy, khi ngay trong lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đều phát động thi đua với chủ đề rất thực tế đó là Chung sức giữ vững danh hiệu nông thôn mới, nhằm tiếp tục huy động mọi nguồn lực nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết quả đó khẳng định vai trò của phong trào thi đua là động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng và ngày càng thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được kịp thời phát hiện,



khen thưởng nêu gương đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ở cơ sở, các cấp, các ngành.

## **2. Hạn chế, tồn tại**

- Một số địa phương chưa thật sự chủ động và tích cực phối hợp trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện phong trào thi đua, chưa gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới với nội dung phong trào thi đua, có nơi còn mang tính hình thức. Một số nội dung của phong trào thi đua chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế nên chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả mang lại không cao. Sự phối hợp giữa bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng với hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa chặt chẽ trong quá trình tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện, nhất là ở những xã chưa được lựa chọn đưa vào kế hoạch về đích nông thôn mới hàng năm của của huyện và của tỉnh.

- Cấp ủy đảng, chính quyền ở một số nơi chưa năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, nên chưa phát huy được sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân. Có địa phương qua nhiều năm xây dựng chỉ thể hiện được phần Nhà nước hỗ trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, việc huy động sự đóng góp trong nhân dân còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc hiến đất của một số gia đình. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của tỉnh và huyện trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ và nhân dân, có nơi vẫn còn tình trạng gây khó khăn, yêu sách đền bù đất đai, cây cối khi có dự án về nông thôn mới triển khai trên địa bàn. Do vậy, khoảng cách chênh lệch về tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giữa một số vùng thuộc các huyện đồng bằng với nhau chưa đồng đều, đặc biệt là giữa các huyện đồng bằng với miền núi là khá lớn. Một số địa phương chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới dẫn đến chất lượng công trình chưa đảm bảo, nợ đọng, một số tiêu chí không được nâng lên, thậm chí có dấu hiệu sa sút so với khi được công nhận đạt chuẩn như môi trường, an ninh trật tự...

- Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, nhất là việc hiến đất, tài sản ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời nên chưa động viên và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Công tác tổ chức giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nhận rộng điển hình tiên tiến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua chưa được chú trọng thường xuyên ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

## **3. Một số nguyên nhân hạn chế, tồn tại**



#### a) Nguyên nhân khách quan

- Điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới của nhiều xã còn quá thấp. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với nhu cầu, nhất là nhu cầu đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng hóa nông sản bản địa khó cạnh tranh, đầu ra không ổn định dẫn đến việc hoàn thành tiêu chí thu nhập và giảm nghèo ở nhiều địa phương rất khó khăn, vì vậy tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã còn chậm, nhất là các xã miền núi.

- Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới chủ yếu hướng về cơ sở xã, thôn nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua ở cấp này lại quá mỏng, kiêm nhiệm nên việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, giám sát chưa toàn diện.

#### b) Nguyên nhân chủ quan

- Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể chưa làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng như huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới.

- Việc thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Cơ chế hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới còn dàn đều giữa các vùng có điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội khác nhau; chưa thực sự ưu tiên cho các vùng, địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn; một số nơi chưa đổi mới cách làm, đầu tư dàn trải, chưa hiệu quả.

### 4. Bài học kinh nghiệm

Qua hơn 9 năm phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

*Một là*, xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân. Vì vậy phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân; trong đó người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, phải thực hiện tốt phương châm dân biết, dân làm, dân thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới để nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác thực hiện.

*Hai là*, mỗi địa phương cần có kế hoạch thực hiện, có cách làm cụ thể, chủ động, sáng tạo trong phong trào thi đua, xây dựng được những mô hình điểm



phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng địa phương, tránh rập khuôn máy móc. Cần xác định được nhiệm vụ trọng tâm và những nhu cầu thiết thực để từ đó phân bổ sử dụng nguồn lực hợp lý.

*Ba là*, cấp ủy đảng, chính quyền phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn. Các bước tiến hành được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát.

*Bốn là*, thực hiện chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương, khai thác các nguồn thu tại địa phương, lấy sức dân để lo cho dân, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước. Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kế thừa, phát huy và phát triển bền vững những tiêu chí đã đạt, bổ sung, nâng cấp chỉnh trang để hoàn thiện những tiêu chí gần đạt và tập trung chỉ đạo quyết liệt những tiêu chí khó.

*Năm là*, cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện phong trào thi đua. Phải xác định rõ xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, phát huy tính chủ động và tích cực của người dân, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa.

## **5. Đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai phong trào thi đua**

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Hiệu quả của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương là rất tích cực. Đây là một trong những phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Để tiếp tục đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới trong thời gian đến và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu



mẫu trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, đảm bảo thực sự tạo ra diện mạo mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 để động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có biện pháp để tăng cường trao đổi thông tin, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua giữa các tỉnh, thành trong cả nước.

Trung ương chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để các địa phương hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của chương trình đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kính báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để theo dõi, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan: Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng ĐPCTMTQGXDNTM tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), NC, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong425)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**